

Trường Tiểu học Giang Biên tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích sơ cứu đuối nước cho học sinh

Tai nạn thương tích là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của chủ thể, do tác nhân bên ngoài, gây nên những tổn thương về thể chất và tinh thần. Tai nạn thương tích thường dễ xảy ra ở lứa tuổi học đường do tính hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm cũng như hạn chế về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích của học sinh.

Tai nạn thương tích ở trẻ em là một vấn đề đòi hỏi toàn xã hội phải có những hành động thiết thực để ngăn chặn. Rất nhiều thương tích nghiêm trọng tại trường học có thể phòng tránh được nếu thầy cô, cha mẹ và các em có ý thức và thực hiện nghiêm túc những biện pháp phòng ngừa.

Hiện nay trẻ em trên thế giới nói chung và trẻ em ở Việt Nam nói riêng tỉ lệ trẻ bị tai nạn thương tích có xu hướng tăng lên. Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích, số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích là 6.600 trường hợp/năm chiếm tỷ lệ 35,5%. Ngoài ra, nhiều trẻ em bị chấn thương phải điều trị tại bệnh viện và thường để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí là khuyết tật suốt đời.

Sáng thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2024, trường Tiểu học Giang Biên phối hợp với Trung tâm Y tế Quận Long Biên, UBND Phường Giang Biên tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, sơ cứu đuối nước cho học sinh toàn trường

Mục đích của buổi tập huấn là cung cấp các kiến thức cơ bản cho các em học sinh về các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích thường gặp, thực hành sơ cứu đuối nước.

Sau buổi tập huấn kiến thức các em học sinh sẽ có những hiểu biết cơ bản và thực hiện tốt về phòng tránh tai nạn thương tích phòng chống đuối nước cho mình và tuyên truyền cho cộng đồng cùng nhau thực hiện cách phòng chống các tai nạn đáng tiếc xảy ra để các em có một cuộc sống vui tươi khỏe mạnh.

Sau đây là một số hình ảnh



Ban giám hiệu và các đồng chí đại diện UBND Phường Giang Biên đến dự



Tuyên truyền xử lý tình huống





Học sinh được tham gia xử lý tình huống

